

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

<p>แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 13 กันยายน 2567</p> <p>หน่วยงานที่ประเมิน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานคร</p>	
<p>ชื่อมาตรการ มาตรการการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติและการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วน แถมพิเศษส่วนชดเชย มาตรการป้องกันทุจริตเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ</p>	
<p>สถานะของการ ดำเนินการ</p>	<p><input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง</p> <p><input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน</p> <p><input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม</p> <p><input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>ในปี 2567 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวัฒนานครได้จัดทำมาตรการการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติและการป้องกันแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน มาตรการการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วน พิเศษส่วนชดเชย มาตรการป้องกันทุจริตเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการและทำหนังสือแจ้ง เวียน พร้อมทั้งจัดทำโครงการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากร และสารสนเทศ มุ่งสู่องค์กรแห่ง ความสุขและความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของเครือข่ายบริการสุขภาพสุขภาพอำเภอวัฒน านคร กิจกรรม “อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง จริยธรรม การรักษาวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ในวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง</p> <p>พิธีลงนามรับรองคำปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมร่วมประกาศประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ,เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ และเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวัฒนานคร สาขาแพทย์แผนไทย</p> <p>ผลการดำเนินกิจกรรม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ที่รู้ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. หัวหน้าหน่วยงานควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. เจ้าหน้าที่เกิดความคิดแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม



(นางสาวณิชาดา จิฐวารานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ